

Số: 3037/BKHCN-TĐC

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2024

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới
QH trước kỳ họp thứ 7, QH XV

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La

Trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 499/BDN ngày 14/6/2024 của Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La. Bộ Khoa học và Công nghệ xin trả lời như sau:

Nội dung kiến nghị: *Cử tri đề nghị hướng dẫn lộ trình xây dựng Đề án đầu tư nâng cao năng lực cho Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành Trung tâm vùng Tây Bắc giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn giai đoạn 2030-2050 (theo Thông báo Kết luận số 1680/TB-BKHCN ngày 08/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).*

Trả lời:

Ngày 25/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có nội dung về phương án phát triển mạng lưới khoa học công nghệ: “Đầu tư nâng cao năng lực kiểm định, hiệu chuẩn đo lường và xây dựng Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành Trung tâm của vùng Tây Bắc” (tại Mục VII, Khoản 5).

Theo đó, việc xây dựng Đề án đầu tư nâng cao năng lực cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành Trung tâm vùng Tây Bắc giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn giai đoạn 2030-2050 (Đề án) là phù hợp với Quy hoạch tỉnh và góp phần xây dựng Sơn La là cực tăng trưởng của tiểu vùng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 04/5/2024).

Để xây dựng Đề án nêu trên, địa phương cần thực hiện các nội dung như: (i) Khảo sát nhu cầu tại địa phương trong vùng về cung cấp các dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng; (ii) Khảo sát năng lực các địa phương trong vùng (để tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí); (iii) Đánh giá hiện trạng nguồn lực hiện có của địa phương (con người, hạ tầng, cơ sở vật chất),...


Căn cứ vào các kết quả trên, địa phương xây dựng Đề án (tổng quan tình hình, xác định nhu cầu, đề xuất chủ trương, mô tả kế hoạch, lộ trình thực hiện, phương án tổ chức triển khai, nguồn kinh phí dự kiến...) theo từng giai đoạn.



Đồng thời, đối với việc đầu tư của Đề án, địa phương cần tuân theo quy định pháp luật liên quan. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ góp ý đối với từng nội dung của dự thảo Đề án khi nhận được đề nghị của địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ địa phương để giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến năng lực kiểm định, hiệu chuẩn đo lường tại địa phương.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ý kiến của cử tri tỉnh Sơn La, Bộ Khoa học và Công nghệ xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cử tri tỉnh Sơn La đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ nước nhà trong thời gian tới.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Xuân Định;
- Ban Dân nguyện;
- Vụ UDCN;
- TTCNTT (để đăng tải công TTĐT);
- Lưu: VT, TĐC.



BỘ TRƯỞNG

Huyền Thành Đạt

